
sþ. 659. Fyrirspurn [249. mál]
til viðskiptaráðherra um endurskoðun bankakerfisins.

Frá Bjarna Guðnasyni.

Hvað veldur því, að frumvarp um endurskoðun bankakerfisins hefur ekki verið
lagt fram á þessu þingi?


